

**ชื่อวิทยานิพนธ์** : พุทธบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**ผู้วิจัย** : พระปลัดพีรเดช ฐิตวิโส (มหามนตรี)

**ปริญญา** : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

**คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์**

: ดร.บุษกร วัฒนบุตร, ศศ.บ., น.บ., พบ.ม., รป.ด.  
: พระครูสังวรสุตกิจ ผศ.ดร., พธ.บ., รป.ม., พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

**วันสำเร็จการศึกษา** : ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และพุทธบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ ๓) เพื่อนำเสนอรูปแบบพุทธบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการวิจัยโดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน ๒๕ คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จำนวน ๑๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) วิเคราะห์ข้อมูลโดยอรรถาธิบาย พรรณนาความวิเคราะห์ลักษณะและปัญหาจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม

#### ผลการวิจัยพบว่า

๑. สภาพทั่วไปการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีองค์ประกอบ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านร่างกาย การนำเงินกู้จากกองทุนไปสร้างอาชีพใหม่ช่วยสร้างสวัสดิภาพแก่ครอบครัวช่วยให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่งผลต่อสวัสดิการสมาชิก เงินช่วยเหลือจากการเจ็บป่วยเงินสวัสดิการหลังจากเสียชีวิต ๒) ด้านจิตใจ สมาชิกเข้าถึงโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตเมื่อมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมั่นใจว่าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งเป็นพื้นฐานความเท่าเทียม ๓) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาความต้องการของสตรี เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวรวมถึงการรับผลประโยชน์หลังสมาชิกเสียชีวิต ๔) ด้านสิ่งแวดล้อม สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการและทักษะที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างกัน

๒. หลักการ แนวคิด และทฤษฎี และพุทธบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับสภาพทั่วไปของสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ บุคคลอยู่ในที่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ย่อมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าบุคคลที่อยู่ในที่ขาดแคลนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม หลักพุทธบูรณาการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คือ หลักทฤษฎีธัมมิกัตถ

ประโยชน์ ๔ เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคลประโยชน์อันพึงได้รับการประกอบกิจการ และหลักอุปทานิยธรรม ๗ เป็นหลักธรรมแห่งความไม่เสื่อมขององค์กรทั้ง ๗ ประการ พัฒนาการ บริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มั่นคงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิก

๓. รูปแบบพุทธบูรณาการตามหลักอุปทานิยธรรม ๗ สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑) หมั่นประชุมเนื่องนิตย์ สมาชิกพบปะ ปรีกษาหารือกัน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของสตรีหรือปัญหาครอบครัว (๒) พร้อมเพรียงกัน ประชุม สมาชิกรู้จักระเบียบกฎเกณฑ์ที่ได้ตกลงกันได้ ร่วมมือกันทำกิจการต่าง ๆ ทำพร้อมกัน และ เลิกพร้อมกัน (๓) ไม่บัญญัติสิ่งซึ่งสังคมไม่ยอมรับ ปฏิบัติตามกฎหมายทางสังคม ถือว่าเป็นกฎหมาย ที่สมาชิกส่วนใหญ่ให้การยอมรับ (๔) สักการะเคารพนับถือ สมาชิกจะต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของสมาชิก ให้ความสำคัญต่อโดยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (๕) ปกป้องคุ้มครองเด็กและสตรีไม่ให้ถูกข่ม เหย่งน้ำใจ (๖) เคารพสักการบูชาปูชนียสถาน สมาชิกเคารพสักการบูชา ปูชนียสถาน ตลอดจนอนุสาวรีย์ที่ เคารพสักการะสืบต่อกันมาแต่โบราณอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ (๗) บำรุงรักษาผู้มีธรรม ทั้งหลายที่เป็นที่พึ่งของสมาชิก